

Số: *133* /KH-UBND

Tân Yên, ngày *19* tháng 9 năm 2017

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới**

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 30/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị về tình hình an ninh, trật tự trong thời gian gần đây, nhằm nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; từ đó nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

2. Tăng cường các biện pháp chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết những yếu tố đang và sẽ tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xác định rõ trách nhiệm và đảm bảo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

### II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

**1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới**

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh trật tự đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời có kế hoạch, biện pháp cụ thể để nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp

nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự.

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch nhằm xuyên tạc, kích động gây chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị trên không gian mạng và các phương tiện thông tin đại chúng. Khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự phải có kế hoạch cụ thể để thông tin tuyên truyền, định hướng báo chí, định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong nhân dân, không để sơ hở, kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá.

- Phòng Văn hoá và Thông tin thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng dân cư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm cho nhân dân. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức quản lý các hoạt động báo chí, phát thanh, truyền hình, bưu chính, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại...

## **2. Tập trung chỉ đạo giải quyết những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở**

- Thanh tra huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc gay gắt, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung nắm tình hình, phân tích từng vụ việc bức xúc có thể hình thành “điểm nóng”; nghiên cứu kỹ nội dung, nguyên nhân dẫn đến nhiều khiếu kiện của người dân để có kế hoạch đối thoại, giải quyết dứt điểm; có giải pháp đồng bộ, thấu đáo, thận trọng và chặt chẽ khi phải thực hiện việc cưỡng chế; chuẩn bị kỹ phương án cưỡng chế giải phóng mặt bằng; không để xảy ra phức tạp, quần chúng nhân dân bức xúc, gây mất an ninh, trật tự. Ở đâu để xảy ra tình hình an ninh, trật tự phức tạp, kéo dài thì Chủ tịch UBND và Trưởng Công an xã, thị trấn nơi đó phải chịu trách nhiệm.

- Phòng Nội vụ huyện chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, dân tộc; làm tốt công tác tranh thủ chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động giáo dân, đồng bào dân tộc chấp hành chính sách pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ môi trường ngay từ khâu cấp phép các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Công an huyện chủ trì tiến hành rà soát, đề xuất bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các cuộc cưỡng chế thi hành án, giải phóng mặt bằng; đảm bảo việc huy động lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh trật tự thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng phải tuân thủ quy định của pháp luật, theo đúng quy trình; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quần chúng trong quá trình tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện việc cưỡng chế. Chủ động có chủ trương phân hóa, đối sách kiên quyết đấu tranh vô hiệu hóa, xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

- Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Ban tiếp công dân của Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp; đồng thời quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra trên các lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội dễ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh, trật tự tại đơn vị, địa bàn quản lý, phụ trách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, xử lý những yếu tố có thể dẫn tới mất an ninh, trật tự; định kỳ tổ chức tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của nhân dân. Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên phải chịu trách nhiệm về việc không kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, trả lời kiến nghị của địa phương, cấp dưới dẫn đến tình hình an ninh, trật tự phức tạp, kéo dài. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, chính quyền các xã, thị trấn phải tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, theo phương châm bốn tại chỗ "*Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ*" và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện và cơ quan chức năng theo quy định.

### **3. Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống**

- Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 30/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết

luyện của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị về tình hình an ninh, trật tự trong thời gian gần đây; Nghị quyết số 148-NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”; các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, lâu dài.

- Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng của huyện tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; chủ động phòng ngừa từ xa các hoạt động tác động, chuyển hóa nội bộ, lôi kéo, móc nối cán bộ, đảng viên của các thế lực thù địch, phản động. Xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống các hoạt động kích động biểu tình, chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt ở các địa bàn, mục tiêu chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, cụm công nghiệp... Thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa triệt để hoạt động của số đối tượng phản động, chống đối chính trị tại địa bàn; kiên quyết không để các đối tượng liên kết chống phá, hoạt động khủng bố, phá hoại, hình thành công khai hóa tổ chức chính trị đối lập tại địa phương.

Chủ động tham mưu thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, trấn áp mạnh đối với tội phạm có tổ chức, các ổ, nhóm tội phạm lưu manh, côn đồ, sử dụng hung khí, vũ khí, vật liệu nổ gây án, gây rối an ninh, trật tự, không để hình thành loại tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Kiên quyết triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy. Tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, sử dụng công nghệ cao và tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường; tăng cường quản lý, phát hiện, chấn chỉnh các doanh nghiệp có hoạt động móc nối với tội phạm để kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh, nhất là trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản (phá rừng, khai thác đất, cát, sỏi). Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chú trọng xử lý các hành vi về quá khổ, quá tải trọng. Tăng cường kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là đối với các cụm công nghiệp, dịch vụ, chợ,... đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

- Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng; thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống mạng thông tin, công thông tin điện tử của huyện để kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo khắc phục lỗ hổng bảo mật. Phối hợp với Công an huyện triển khai các phương án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động sử dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh quốc gia và tiến hành các hành vi vi phạm pháp luật.

- UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện tại đơn vị, địa phương; gửi kế hoạch về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 25/9/2017. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 15/11) hằng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua Công an huyện) để tổng hợp.

2. Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT, CAH.

**Bản điện tử:**

- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HU, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn và đơn vị liên quan

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đinh Đức Cảnh**